

## แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

### กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (“COVID-19”)

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่าน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรม ควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จะมีการคัดกรองและตรวจวัด อุณหภูมิผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ ผู้ ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศ เสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบ ฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า มายังกรรมการอิสระของบริษัทฯ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะได้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการถามคำถามและตอบ คำถามดังกล่าวให้ การประชุม และจะดำเนินการบันทึกการรายงานการประชุมเกี่ยวกับคำถามและคำตอบดังกล่าวตามปกติ

ในการนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และผ่าน การคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรณีสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในบริเวณสถานที่จัดการประชุม
- กรณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ โปรดออกจากสถานที่จัดการประชุม

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการต่างๆ ในอนาคต รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง ตามแนวทางที่กฎหมายและ/หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดขึ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)

\* เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) บริษัทงดจัดของว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและงดการแจกของที่ระลึก \*